

## 24CS - ตลาดวันศุกร์ในระยะนี้...(?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลิสจั่วหัว...

ก็นอกจากปัจจัยภายในบ้านเราเอง เหมือนจะยังไม่มืออะไรใหม่ ๆ ในเชิงบวกเข้ามากระตุ้นให้ตื่นเต้นมากนัก แถมเรื่องมาตรการกระตุ้น ที่รอๆ กันอยู่ ก็ยังต้องใช้เวลา หรือ ยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกอะไรได้อย่างชัดเจน... ต่อให้ได้อย่างที่ต้องการ แล้วผลจะออกมา ในทางที่ดีหรือไม่ และ ถ้าดี จะดีมากน้อยแค่ไหน หรือ อาจจะไม่ได้อะไรเลยหรือเปล่า ก็อาจจะต้องไปว่ากันอีกทีว่า เงินไปไหน เรื่องนี้อย่าให้เอ๋ยมากดีกว่า เดี่ยวจะโดนข้อหาเอาได้... เอาเป็นว่า ตลาดวันศุกร์ในระยะนี้ ปัจจัยภายนอก อาจจะมีผลมากกว่า หรือ อาจจะต้องระวังกันมากกว่า เพราะอะไรๆ ก็มีกจะไม่แน่นอนเสมอ เรื่องของจิตใจ พร้อมจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ทุกเมื่อ และอาจจะไม่ใช่แค่จุดเดียวเสียด้วยซ้ำ หลายส่วนของโลกใบนี้ ในเรื่องของ ความไม่ลงรอยกัน ความขัดแย้งกัน มักจะมาแบบที่เราคาดไม่ถึงได้เสมอ... แค่มืออะไรมาสะกิดนิดๆ หน่อยๆ ก็ผวาไปทั้งโลกแล้วละในระยะนี้ ถ้าจะว่ากันจริงๆ ของตลาดหุ้นไทยเนี่ย ปัจจัยภายในก็ยังไม่เด่น แถมปัจจัย จากภายนอกก็ยังไม่ค่อยกดดัน ก็คงต้องคิดหนักหน่อยละถ้าจะมีแรงซื้อหนักๆ โถมเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย... แถมมี ภาพในปัจจัยทางเทคนิค ที่ยังมีแนวโน้มหลักๆ ยังคงอยู่ในเชิงลบ และพร้อมที่จะลบมากฯ ได้ทุกเมื่อด้วยสิ แรงซื้อจริงๆ จังๆ จากไหนกันหน้า ที่จะหวังได้... ฝรั่งต่างชาติ ก็เหมือนจะแค่เล่นๆ ซ้ำๆ อาจจะเป็นต่างชาติ ที่อยู่ในแถบเอเชียเนืองก็ได ซึ่งกลุ่มนี้ ก็อาจจะเน้นไปทางเก็งกำไรระยะสั้น กันเสียมากกว่า อาจจะไม่ต่างกับ นักเก็งกำไรในประเทศของเราเองนี่แหละ...เอาเป็นว่า ถ้าจะเล่นระยะนี้ ก็ต้องเลือกเล่น อย่างเคร่งครัดวินัย

### ดูตามเกม...

มีอาการกระตุกๆ แบบน่าสงสัย แม้ว่าวันวาน จะปิดไปด้วยค่าลบ แต่อ่านที่ โครงสร้างการแกว่งตัวแล้วนั้น เกมนี้ จะคาดหวังยาวๆ กันหน่อย ก็อาจจะพอได้เหมือนกัน แต่วินัย ยังต้องมี

แนวรับ : ...1.90-1.80 ราคาเหมาะสม ต่ำกว่า 1.8 ไม่สวย

เป้าหมาย : ...2.10 หากยืนได้ อาจจะเน้นมองกันได้ถึง 2.80

### Price Chart...(24CS)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น 24CS... จริงๆ แล้ว เครื่องมือ ที่ใช้อ่าน แนวโน้มในระยะกลางๆ ขึ้นไปนั้น มีทิศทางที่ดี และ ถ้าจะว่ากันที่โครงสร้าง ที่เห็นเป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจะมีเค้าว่าจะจบขาลงได้ จากการผ่าน 1.80 ขึ้นมา แถมยังยืนเหนือ 1.90 ได้ด้วยแล้วนั้น ยิ่งจะดูดี... หากมีการขึ้นไปยืน 2.10 ได้อย่างมั่นคงด้วยแล้วนั้น การขึ้น ก็อาจจะคาดหวังในเบื้องต้น ได้ถึงระดับ 2.80 กันเลย อันนี้ว่ากันตามเป้าหมายทางโครงสร้างการแกว่งตัวนะ ดั้งนั้น ถ้าจะเล่น ใครที่ถนัดไล่ ก็รอยืน 2.10 ก่อนก็ได้ หรือ ถ้าใครอยากจับไว้ลุ้น หากยังไม่ผ่าน 2.10 ก็ต้องมี ทางหนีไว้ด้วย เพราะระดับ 2.00 ลงไปจนถึง 1.80 นั้น เป็นระดับที่ยังรับได้ แต่ถ้ายืน 1.80 ไม่ได้ ก็ต้องยอม